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Fyrirspurn

til utanríkisráðherra um réttarstöðu íslenskra skipa á svokölluðu Svalbarðasvæði.

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni.

Telur ráðherra að íslensk fiskiskip sem veiða undir íslenskum fána, eru skipuð íslenskum
áhöfnum og veiða úr kvótahlutdeild sem úthlutað er af íslenskum stjórnvöldum á hinu svo-
kallaða Svalbarðasvæði heyri undir íslenska löggjöf? Hver er rökstuðningurinn fyrir svari
ráðherra?

Skriflegt svar óskast.


